



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2566

เรื่อง

1. แม่สรวยเฮ ได้อ่างเก็บน้ำ
2. มีอบชวานาบุกกระทรงเกษตรฯ
3. ปลัดเกษตรฯเคลียร์ใจชวานา
4. กรมวิชาการเกษตรจับมือเมืองจันทน์คุมเข้มทุเรียนอ่อนด้วยคุณภาพ
5. มะนาวนอกฤดูราคาดี
6. สกช. เผย รายงานสรุปผลการลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด...
7. คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: อากาศหนาวปลูกผักโตไวขายดี
8. ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในฝีมือของคนไทย แล้วใครจะเชื่อมั่น
9. เทียวหยุดยาวสะพัด1.7หมื่นล.
10. กระจกส่งออก ม.ค.ติดลบ 4.5%

สื่อ

- ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
ข่าวสด  
มติชน  
ไทยโพสต์  
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
ข่าวสด  
ไทยรัฐ  
แนวหน้า  
มติชน  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

\*\*\*\*\*

# แม่สรวยเฮ ได้อ่างเก็บน้ำ

## ช่วยการเกษตร 4พันครัวเรือน

ชาวแม่สรวยปลื้มหลัง “เฉลิมชัย” เสนอ ครม.จนมีมติเห็นชอบให้ กรมชลประทาน ★ มีต่อหน้า 6

### แม่สรวยเฮ ☆ ต่อจากหน้า 1

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย วงเงินงบประมาณ 1.32 พันล้านบาท หวังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแห่งใหม่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 17,200 ไร่และครอบคลุมการอุปโภคบริโภคของประชาชน 4,775 ครัวเรือน

ชาวแม่สรวย จ.เชียงราย สมหวังหลังรออ่างเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำมานาน โดยเมื่อวันที่ 2 มี.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมงบประมาณ 1,325 ล้านบาท มีแผนระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2567-2569 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลน

**ได้สร้างแล้ว** นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ (ภาพเล็ก) เผยข่าวดีเมื่อ ครม.ไฟเขียวให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในวงเงิน 1.32 พันล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาขาดน้ำและช่วยทำการเกษตร.

น้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รวมทั้งบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย

นายเฉลิมชัยกล่าวว่าอีกว่าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง มีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมชนิดแบ่งส่วน (Zone Type) มีความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร ความยาว 857 เมตร ความสูง 42 เมตร มีอาคารระบายน้ำสันยาว 70 เมตร ระบายน้ำได้สูงสุด 259.5 ลบ.ม./วินาที รวมถึงมีท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน 12,865 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ชลประทานปัจจุบัน 4,560 ไร่ และพื้นที่เปิดใหม่ 8,305 ไร่ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 17,200 ไร่ และครอบคลุมการอุปโภคบริโภคของประชาชน 4,775 ครัวเรือน ในพื้นที่ ต.ป่าแดด บางส่วนของ ต.ศรีถ้อย และบางส่วนของ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ด้านนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน

2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรมชลประทาน ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและขณะนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สามารถเก็บกักน้ำได้ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

“นอกจากนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างที่กรมชลประทานดำเนินการนี้ ยังได้รับรางวัลสิริรัฐจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2565 สาขารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิ์ผล ประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน “การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำด้วยชลประทานเพื่อท้องถิ่น” อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและทีมงานชลประทานเพื่อท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อตอบใจภัยความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง ทั้งการมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภค ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถสร้างรายได้ ขยายอาชีพ กระตุ้นคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งยังช่วยรักษาสภาพต้นน้ำลำธารเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน ที่นุ่ฟูสภาพป่าไม้ให้ดีขึ้นอีกด้วย” อธิบดีกรมชลประทานกล่าว





## มีอบชวานาบุกกระทรวงเกษตรฯ

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาจากเกษตรกรจากจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี เกี่ยวกับการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2563/64 ในประเด็นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว และการเร่งรัดจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับ ทั้งนี้ ปลัดเกษตรฯ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดดำเนินการตามที่กลุ่มเกษตรกรได้ร้องขอ จนเป็นที่พอใจ และได้นำขบวนเกษตรกรกว่า 120 คน เดินทางกลับในทันที

พื้นที่ประชาสัมพันธ์



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 4 มีนาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16428

Col.Inch: 21.70 Ad Value: 35,805

หัวข้อข่าว: ปลัดเกษตรฯเคลียร์ใจชาวนา

หน้า: 1 (ล่าง)

PRValue (x3): 107,415

คลิป: สีสี่



## ปลัดเกษตรฯเคลียร์ใจชาวนา

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาจากเกษตรกรจากจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี เกี่ยวกับการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2563/64 ในประเด็นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว และการเร่งรัดจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับ ทั้งนี้ ปลัดเกษตรฯ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดดำเนินการตามที่กลุ่มเกษตรกรได้ร้องขอ จนเป็นที่พอใจ และได้นำขบวนเกษตรกรกว่า 120 คน เดินทางกลับในทันที

พื้นที่ประชาสัมพันธ์



## กรมวิชาการเกษตรจับมือเมืองจันทน์คุมเข้มทุเรียนอ่อนด้วยคุณภาพ



**กรมวิชาการเกษตรสานต่อนโยบาย รมช.มนัญญา ป้องกันทุเรียนอ่อนด้วยคุณภาพ เจออ่อน-สวมแปลง จับมือจ.จันทบุรี ปิดล้อม และสวนทันที**

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้ประชุมผ่านระบบซูม ไปยังการประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูผลผลิตปี 2566 ที่มีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.จันทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจรับมือทุเรียนภาคตะวันออกที่กำลังทยอยออกสู่ตลาด(ก.พ.-ก.ค.) โดยเป็นการสร้างการรับรู้ถึงแนวทางและมาตรการส่งออกไปยังประเทศปลายทาง ซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามความต้องการของประเทศคู่ค้า รวมถึงข้อตกลงตามพิธีสารไทย-จีน ที่ต้องปลอดโควิดตามมาตรฐานของ GMP Plus และตามบันทึกข้อตกลงระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ที่จะไม่เปิดขีดส่งทุเรียนผ่านไปยังประเทศที่ 3 ดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายเข้มงวดมาตรฐานในประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต และตามนโยบายการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 28 ก.พ.66 ที่เป็นห่วงปัญหาทุเรียนอ่อนและการรักษามาตรฐานโดยได้ย้ำให้เข้มงวดให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ล่าสุดกรมวิชาการเกษตรได้ส่งทีมคณะทำงานเฉพาะกิจคุณภาพผักและผล



ไม้ไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามในฤดูทุเรียน ซึ่งมีอำนาจในการส่งพักใช้ เพิกถอนใบรับรอง หรือระงับยกเลิกหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนของสวนและโรงคัดบรรจุ

“โดยเฉพาะการป้องกันการสวมสิทธิ์แปลงของเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกและการตัดทุเรียนอ่อนที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ จำนวนแปลงกับจำนวนผลผลิตต้องสอดคล้องกัน ซึ่งทั้งสองกรณีฝ่ายว่าหากกรมวิชาการเกษตรตรวจเจอจะไม่อนุญาตให้ส่งออก และจะพัก หรือยกเลิกใบรับรองแปลงเกษตรกรจีเอพีและใบรับรองจีเอ็มพี สำหรับโรงคัดบรรจุทันที อีกทั้งใบรับรองสวนรูปแบบใหม่นั้นได้มีการประสานกับทางการจีนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามกรณีทุเรียนอ่อนฝากจังหวัดหามาตรการเพื่อป้องกันการนำมาเวียนขายตลาดในประเทศ

ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคไทยที่ต้องการทานทุเรียนคุณภาพเช่นกัน” นายระพีภัทร์ กล่าว

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.จันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดเห็นด้วยกับการป้องกันการตัดทุเรียนอ่อนและต้องมีบทลงโทษทั้งกับสวนและโรงคัดบรรจุตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด นอกจากนี้จังหวัดได้มีการออกประกาศหลายฉบับเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนประกอบด้วย 1.เรื่องกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนและวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลทุเรียนของจ.จันทบุรี ที่แต่ละสายพันธุ์จะมีวันเริ่มต้นต่างกัน ลงวันที่ 24 ม.ค. 66

โดยก่อนตัดให้สวนและล้าง แจ้งด้านตรวจพืชและเจ้าหน้าที่ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียน 2.ประกาศจังหวัดเรื่องการกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ลงวันที่ 24 ม.ค. 66 ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร และ3.ออกคำสั่งจ.จันทบุรีที่ 288/2566 ลงวันที่ 24 ม.ค. 66 เรื่องขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการตรวจก่อนตัดของจังหวัดเพื่อเป็นกลไกควบคุมและป้องกันทุเรียนด้วยคุณภาพ โดยให้ผู้ประกอบการแจ้งจุดบริการตรวจก่อนตัด และให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนปิดตู้ส่งออก และแพ่งรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่งให้ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด นอกจากนั้นได้เตรียมแม่แรงเกรดโรงคัดบรรจุเป็นสีเขียว เหลือง แดง กรณีสิ่งสีเหลืองแดงจะตรวจเข้มขึ้น สำหรับความผิดการขายทุเรียนอ่อน เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 หลวงลงผู้บริโภคจำคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้



บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 เอาผิดผู้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าของตนเองหรือผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีเกษตรกรและล้างอาจถูกเพิกถอนใบรับรอง

## มะนาวนอกฤดูราคาดี

พีจิตร - ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ สังข์ทับ เกษตรกรชาวสวนมะนาว เผยว่า ครอบครัวได้เริ่มปลูกมะนาวเป็นรายได้หลักทำต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี โดยมีการยกทรงให้พื้นที่แข่งและปลูกมะนาว ระยะห่างระหว่างต้น 4 เมตร ใช้เวลาเพียงปีครึ่ง มะนาวจะเริ่มให้ผลผลิต ซึ่งในปีนี้เป็นผลผลิตที่ออกนอกฤดูกาล ถือว่าเป็นปีทองของเกษตรกรชาวสวนมะนาวในรอบเกือบ 10 ปี ที่มะนาวเป็นราคาสูงจนถึงลูกละ 5 บาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากเดิมจากการเก็บแต่ละรอบ

พื้นที่อำเภอโพธารณะ เป็นแหล่งปลูกมะนาวแหล่งใหญ่ของจังหวัดพิจิตร โดยในปีนี้อาชีพมะนาวมีราคาสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรที่เก็บผลผลิตสามารถมีรายได้นับหมื่นบาท จากการเก็บมะนาวจำหน่ายแต่ละครั้ง โดยทางสวนมะนาวมีกิ่งพันธุ์ พร้อมวิธีการปลูก ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “ไร่ข้างบ้าน Rai Khang Baan ฟรุ้งหงเป่าสือ มะนาวเป็นพิจิตร สัมโอทับทิมสยาม ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร จำหน่ายสินค้า และทางเลือกของการทำการเกษตรแบบใหม่เพื่อสร้างรายได้อีกด้วย



## สกช. เผย รายงานสรุปผลการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ประเภทผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศ เชื้อมั่น “สภาเกษตรกรเป็นกลไกสำคัญพัฒนาภาคการเกษตรไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน”

### สรุปข้อมูลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ประเภทผู้แทนเกษตรกร สะสม ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	ภาค	จำนวนการสมัครรายเขต (เขต)				จำนวนผู้สมัคร (ราย)		
		เขตเลือกตั้งทั้งหมด(เขต)	มีผู้สมัครแล้ว (เขต)	มีผู้สมัครมากกว่า 1 ราย	ร้อยละของเขตที่มีการสมัคร	ชาย (ราย)	หญิง (ราย)	รวมทั้งสิ้น (ราย)
1	ภาคเหนือ	283	283	146	100%	432	63	495
2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	381	381	249	100%	685	129	812
3	ภาคกลาง	450	450	164	100%	567	102	668
4	ภาคใต้	234	234	128	100%	391	33	424
	รวมทั้งสิ้น	1348	1348	687	100%	2075	327	2399

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เผยบรรยากาศการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรตึกคึก ช่วงเปิดรับสมัครวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบจำนวนเกษตรกรผู้ลงสมัครรวมทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 2,399 คน ครบทุกเขตเลือกตั้งจำนวน 1,348 เขตเลือกตั้ง จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้สมัครจะได้รับหมายเลขประจำตัวที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งตามลำดับการมายื่นใบสมัคร และตามลำดับเลขที่ใบสมัครที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอออกให้แต่ละบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแสดงความพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญ

เพื่อพัฒนาการเกษตรกรรมในพื้นที่ ตลอดจนรักษาประโยชน์ให้กับเกษตรกร

นายรัตนะ สวามิชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจากที่มีการประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ประเภทผู้แทนเกษตรกรโดยเปิดรับสมัครฯ วันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นับว่าได้รับการตอบรับดีเกินคาด เพราะมีเกษตรกรในทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่แสดงเจตจำนงพร้อมลงสมัครเป็นตัวแทนเกษตรกรครบถ้วนทุกเขตเลือกตั้ง โดยมีจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภา

ประเภทผู้แทนเกษตรกร แบ่งออกเป็นภูมิภาคประกอบด้วย ภาคเหนือ จำนวน 283 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครมากกว่า 1 รายจำนวน 146 เขต รวมมีผู้สมัครทั้งสิ้น 495 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 381 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครมากกว่า 1 ราย จำนวน

249 เขต รวมมีผู้สมัครทั้งสิ้น 812 ราย ภาคกลาง จำนวน 450 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครมากกว่า 1 ราย จำนวน 164 เขต รวมมีผู้สมัครทั้งสิ้น 668 ราย ภาคใต้ จำนวน 234 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครมากกว่า 1 ราย จำนวน 128 เขต รวมมีผู้สมัครทั้งสิ้น 424 ราย รวมเป็นจำนวน

ผู้สมัครทั้งสิ้น 2,399 ราย แบ่งเป็นชาย 2,075 ราย หญิง 327 ราย จาก 1,348 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ

กระบวนการเลือกตั้งหลังจากนี้ ผู้อำนวยการเลือกตั้งจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามในแต่ละเขต จากนั้น มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ ณ หน่วยเลือกตั้งพร้อมแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยเลือกตั้งได้แก่ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง หรือ จปภ. ซึ่งในวันเลือกตั้งก่อนเปิดการลงคะแนนช่วงเวลาประมาณ 06.00 - 08.00 น.

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 4 มีนาคม 2566

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11784

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Inch: 113.08

Ad Value: 135,696

PRValue (x3): 407,088

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สกช.เผย รายงานสรุปผลการลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทน...



ภาพบรรยากาศการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จากจังหวัดร้อยเอ็ด



ภาพบรรยากาศการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จากจังหวัดสตูล

กปน. และ จปภ. จะทำหน้าที่ตรวจความเรียบร้อย และจัดสถานที่เลือกตั้ง พร้อมตรวจสอบและ นับจำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด รวมทั้งประกาศ จำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนปฏิบัติการกันอย่างรัดกุม เพื่อมุ่งให้เกิด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้การเลือกตั้ง เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส

ดังนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 จึงนับเป็นวันสำคัญของเกษตรกรทั่วประเทศ ที่จะ เชิญชวนเกษตรกรออกมาใช้สิทธิ ใช้เสียงลงคะแนน เลือกตั้ง ซึ่งเลือกได้ 1 เขต 1 เบอร์ เพื่อเลือกตัวแทน ภาคเกษตรกรที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเกษตรกร และเพื่อเกษตรกร



## ชาวรอบอาณาจักร

### ● อากาศหนาวปลูกผักโตไวขายดี

บึงกาฬ-เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า จ.บึงกาฬ ตอนเช้าอากาศยังหนาวเย็นอุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส อากาศหนาวต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อ เกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัวริมแม่น้ำโขง น.ส. สุกัญญา หาญขมภู เปิดเผยว่า ผักทุกชนิดที่ปลูก ริมแม่น้ำโขงเจออากาศหนาวเย็นจะโตเร็วลำต้นอวบ ใหญ่รสชาติหวานกรอบ เช่น ผักสลัดหัวเดียวหนัก เกือบครึ่งกิโล โตเร็วกว่า 8 เดือนปลูกผักส่งขายได้ กว่า 8 รอบ ปีนี้หลายครอบครัวมียอดขายผักหลักหมื่น บาท บางรายมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 8 หมื่นบาท.

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: สุดสัปดาห์/หน้าแรก - สุดสัปดาห์

วันที่: เสาร์ 4 มีนาคม 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15282

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 210.08 Ad Value: 336,128

PRValue (x3): 1,008,384

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในฝีมือของคนไทย แล้วใครจะเชื่อมั่น

## ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในฝีมือของคนไทย แล้วใครจะเชื่อมั่น



การวิจัยและการผลิตด้านเภสัชศาสตร์ของเรานั้นมุ่งหวังเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล แล้วยังช่วยรักษาสุขภาพแวดล้อมของบ้านเรา เพิ่มคุณภาพชีวิต และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย (ศ.ญ.ดร.พรอนงค์ อัครามวิทย์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

งานวิจัยและการผลิตของเราเน้นคุณภาพทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เน้นการสร้างและแบ่งปันความรู้ระหว่างนักวิจัยกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ได้สารตั้งต้นการผลิตที่มีคุณภาพดีที่สุดใน (ศ.ภก.ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โลฟี่ วาไรตี สัปดาห์นี้ ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย นำคุณไปสนทนากับคณบดี และรองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงโครงการผลิตยาและเวชสำอางจากสมุนไพรไทยจากจังหวัดน่าน

● เรียนถามท่านคณบดีครับ ผมทราบว่า คณะเภสัชฯ จุฬาฯ มีโครงการเพื่อสังคมมากมาย ล่าสุดเห็นว่ามีโครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาป่า ลดการตัดไม้ทำลายป่า ท่านคณบดีช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยครับ

ดร.พรอนงค์ : โครงการด้านรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถ้ามองผ่าน วัน เอลท์ (Nan One Health) เป็นโครงการที่สร้างขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก เค อี โกร อินโนเวท (K Agro Innovate) มูลนิธิกสิกรไทย เพื่อ

ลดการตัดไม้ทำลายป่า ทำไร่เลื่อนลอย โดยเน้นให้ชาวบ้านหันมาปลูกพืชสมุนไพร หรือพืชทางยา โดยเน้นการผลิตที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ดีขึ้น ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม โครงการนี้ต้องการส่งเสริมให้สินค้าการเกษตรของเรามีคุณภาพสูงเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร บ้านเมืองของเรานั้นยังต้องให้ความสำคัญกับการเกษตรอยู่ แม้จะมีความพยายามส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม แต่ก็ไม่สามารถทิ้งการเกษตรได้ เราทุกคนทราบดีว่าเกษตรกรของไทยมีปัญหาความยากจน ทั่วๆ ที่บ้านเรามีผลผลิตการเกษตรมากมายที่โลกต้องการ ดังนั้นเราจึงต้องช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วย แล้วผสมผสานกับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรา ในฐานะที่คณะเภสัชฯ จุฬาฯ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการผลิตด้านเภสัชกรรม จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนางานของคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น Nan One Health จึงเน้นการพัฒนาพืชทางยา หรือสมุนไพร ให้มีคุณภาพดี เพื่อนำไปผลิตยาคุณภาพสูง รวมถึงเวชสำอาง (cosmeceuticals) คุณภาพสูง โดยใช้พืชที่ผลิตจากจังหวัดน่าน ที่ผ่านการควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกกระบวนการ ในสมัยก่อนนั้นยาสมุนไพรไทยมีความโด่งดังมาก แต่ปัญหาคือการจะใช้ยาสมุนไพรไทยนั้นไม่สะดวกมากนัก เพราะต้องกินยา ลูกกลอน ยาหม้อ ยาต้ม แต่มีปัญหาคือบางครั้งการผลิตที่ไม่ถูกหลักวิทยาศาสตร์ ไม่มีมาตรฐาน ทำให้ใช้ยาแล้ว



# หน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: สุดสัปดาห์/หน้าแรก - สุดสัปดาห์

วันที่: เสาร์ 4 มีนาคม 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15282

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 210.08 Ad Value: 336,128

PRValue (x3): 1,008,384

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในฝีมือของคนไทย แล้วใครจะเชื่อมั่น

ไม่เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น เราจึงต้องควบคุมคุณภาพของการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ คือตั้งแต่การเตรียมดิน การเลือกสายพันธุ์ การดูแลบำรุงรักษาพืช และการเก็บผลผลิตไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของเรา เราต้องมั่นใจว่าในดินไม่มีสารพิษใดๆ ตกค้าง ไม่มียาฆ่าแมลง ไม่มีโลหะหนัก เมื่อเราได้พืชที่มีคุณภาพแล้ว เราก็นำไปผลิตเป็นเม็ดยาที่มีคุณภาพ ใช้สะดวก โดยยึดหลักการผลิตตามกรรมวิธีวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพการผลิต และผ่านกระบวนการทดสอบทางคลินิก เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เราเลือกผลผลิตจากน่านเป็นการทำงานในเชิง pilot project แล้วจะขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย โครงการนี้ให้ประโยชน์ทั้งกับเกษตรกร และช่วยรักษาสุขภาพแวดล้อม ลดการตัดไม้ทำลายป่า และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

## ● โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปก็เปอร์เซ็นต์แล้วครับ

**ดร.พรอนงค์ :** อันที่จริงคณะเภสัชฯ จุฬาฯ มีโครงการทั้งหมด 10 โครงการ โดยแต่ละโครงการดำเนินไปแล้วในระดับที่ต่างๆ กัน แต่ทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับยกระดับและพัฒนาพืชทางยาของเรา บางโครงการสำเร็จไปประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเริ่มโครงการก่อน บางโครงการสำเร็จไป 20-30 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นโครงการที่เพิ่งเริ่มลงมือปฏิบัติ ความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับความยากความง่ายของแต่ละโครงการ บางโครงการมีความลึกลับซับซ้อนและมีความละเอียดมาก ก็ใช้เวลาค่อนข้างนาน โครงการไหนที่เรามีพื้นความรู้เดิมที่ค่อนข้างแน่นหนา เราก็สามารถพัฒนาได้รวดเร็ว ความยากง่ายของโครงการอีกประการคือ ต้องดูว่าเป็นโครงการด้านใด หากเป็นการผลิตยาเพื่อใช้ภายในร่างกาย ก็จะต้องใช้เวลานาน เพราะมีหลายขั้นตอน หากเป็นยาที่ใช้ภายนอก ก็ใช้เวลาสั้นกว่ายาใช้ภายใน และยังต้องพิจารณาถึงการทำงานแต่ละขั้นตอนด้วย บางขั้นตอนใช้เวลานานมาก แต่บางขั้นตอนใช้เวลาไม่นานมากนัก แต่เรื่องสำคัญคือ บางครั้งการทดลองใดๆ ก็ตามไม่ได้ประสบผลสำเร็จง่ายด้าย ต้องใช้เวลาแก้ไขการทดลองหลายต่อหลายครั้งก็มีค่ะ แต่ในฐานะคนทำวิจัยนะค่ะ เราก็พยายามให้ดีที่สุด เพราะต้องการให้ผลงานออกมามีที่ดีที่สุดปลอดภัยกับคนใช้ยามากที่สุด ดังนั้น ทุกขั้นตอนจึงต้องพิถีพิถันมากเป็นพิเศษ

## ● เรียนถามรองคณบดีครับ รับผิดชอบโครงการอะไรเป็นพิเศษบ้างครับ

**ดร.ปิติ :** ส่วนที่ผมเข้าไปดูแล ก็คืองานด้านเภสัชวิทยา การตรวจพิสูจน์หาคุณภาพของพืชสมุนไพร เพื่อให้ได้สารตั้งต้นที่มีคุณภาพดีที่สุด บริสุทธิ์มากที่สุด

และนำผลผลิตที่ได้ไปทดลองในเชิงคลินิก โดยทดลองทั้งในอาสาสมัคร และในสัตว์ทดลอง งานสำคัญที่ผมรับผิดชอบคือ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ตั้งแต่ตั้งต้น โดยเน้นให้ปราศจากสารปนเปื้อน สารพิษ สารอันตราย และโลหะหนัก รวมถึงต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันจุลชีพก่อโรค เรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญมาก เพราะถ้าหากเราผลิตโดยผ่านกระบวนการต่างๆ จนได้สารสกัดเข้มข้นออกมาแล้ว เราจะนำไปผลิตยาหรือเวชสำอาง เราต้องมั่นใจว่าสารที่เราได้นั้นปราศจากสิ่งปนเปื้อนทุกชนิด ดังนั้นจึงต้องเคร่งครัดกับการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้ความรู้กับเกษตรกรในด้านพันธุ์พืช และดินที่ใช้ปลูก ทุกอย่างต้องปลอดภัย เราต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้เขา ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ และต้องเข้าไปตรวจสอบเป็นระยะ รวมถึงให้ความรู้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพสูงให้เราได้ดี นอกจากนั้น คณะเภสัชฯ จุฬาฯ ยังตั้งศูนย์เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านเคมี และตรวจสอบสารออกฤทธิ์ชนิดต่างๆ จากพืชทางยาหรือสมุนไพรที่เราจะนำไปผลิตในขั้นตอนต่อไป ศูนย์ตรวจสอบของเรามีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเรามีผลผลิตจากพืชที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล และยังเป็นการรับรองคุณภาพการปลูกพืชโดยเกษตรกรของเราอีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่าสินค้าของเรามีมาตรฐานระดับโลก

## ● การทำงานให้ได้มาตรฐานสากลยากลำบากมากไหมครับ เพราะว่าหลายพื้นที่ในบ้านเมืองของเรามีการใช้ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ไร่ปุ๋ยเคมีมายาวนาน เวลาอาจารย์เข้าไปทำโครงการต้องแก้ปัญหาเดิมโดยใช้เวลานานไหมครับ

**ดร.ปิติ :** สารเคมีแต่ละชนิดมีอายุของการสลายตัวไปตามธรรมชาติได้ในระยะเวลาที่ต่างกัน ดังนั้นหากเกษตรกรใช้สารเคมีบางชนิดเมื่อนานมาแล้ว มันก็จะสลายตัวไปได้ตามแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น หากเราควบคุมการใช้สารเคมีในระยะเวลาที่เรากำหนด ก็สามารถลดปัญหาได้ นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูกด้วย พืชบางชนิดมีความสามารถดูดซึมสารเข้าไปได้ โดยผ่านใบผ่านราก หรือลำต้น ดังนั้น ยาที่เราผลิตจากสมุนไพรจึงต้องดูก่อนว่า เราใช้ส่วนใดของพืชไปผลิต เพราะแต่ละส่วนของพืชมีความสามารถดูดซึมสารเคมีได้ต่างกัน ส่วนการผลิตยาและเวชสำอางนั้น เราใช้ส่วนต่างๆ ของพืช เช่น บางชนิดใช้ใบ บางชนิดใช้ราก บางชนิดใช้ผล เพราะฉะนั้นต้องดูว่าส่วนต่างๆ ของพืชที่เราใช้มีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือไม่ แต่ที่สำคัญคือเราเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่ตลอดเวลา และถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ ให้เกษตรกร เพราะเรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่า พื้นที่การเพาะปลูกในเขตจังหวัดน่าน



# หน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: สุดสัปดาห์/หน้าแรก - สุดสัปดาห์

วันที่: เสาร์ 4 มีนาคม 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15282

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 210.08 Ad Value: 336,128

PRValue (x3): 1,008,384

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในฝีมือของคนไทย แล้วใครจะเชื่อมั่น

มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชทางยาได้ดีกว่าพื้นที่ในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย เป็นเพราะว่าแร่ธาตุ และสารในดิน สภาพบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และระดับความสูงเหนือ น้ำทะเล รวมถึงอุณหภูมิ และแสงแดดในเขตจังหวัดน่าน มีความพิเศษมากกว่าบางจังหวัด ผลผลิตจึงออกมาดี

**ดร.พรอนงค์ :** ขอเพิ่มเติมนะคะ คือเราต้องเลือกสายพันธุ์ด้วย โดยเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด โดยเราประสานการทำงานเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านสายพันธุ์ แล้วควบคุมการปลูก การผลิต โดยปลูกในโรงเรือนที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงมาก และปลูกตามฤดูกาลเท่านั้น คือเราใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกขั้นตอนเพื่อควบคุมการผลิต การทำงานของเรานั้นเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตั้งแต่เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์พืช นักวิจัย และคณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ เราน้อมนำพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบอกวาทะจะเกิดการขยายพันธุ์ของพืช เพราะฉะนั้นต้องทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายอย่างรัดกุม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด และที่สำคัญหากเป็นพืชต่างสายพันธุ์ คุณสมบัติทางยาจะต่างกันด้วย ดังนั้นเราจึงต้องมั่นใจว่าใช้สายพันธุ์แท้เท่านั้น เพื่อให้การผลิตยาและเวชสำอางของเรามีคุณภาพดีที่สุด

### ● เรียนถามท่านคณบดี มียาหรือเวชสำอางตัวใดที่วางตลาดแล้วบ้างไหมครับ

**ดร.พรอนงค์ :** ในฐานะนักวิจัย ที่แม้จะทำหน้าที่คณบดี แต่ก็ยังต้องทำวิจัยด้วย ขอบอกว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่น่าจะออกสู่ตลาดได้เร็ว ๆ นี้คือ ครีมรักษาสะเก็ดเงิน ปัจจุบันมียารักษาโรคนี้หลายชนิด แต่ว่ามีผลข้างเคียง ผลผลค่อนข้างมาก ซึ่งจะมีผลข้างเคียงมากหากใช้สลับยารอยด้นานๆ แล้วก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดด้วย แต่จากการวิจัยทางเภสัชพบว่ามันมีฤทธิ์ในการช่วยรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพราะด้านการอักเสบ ปัญหาของผู้ป่วยสะเก็ดเงินคือผิวหนังอักเสบจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เราจึงสกัดเอาสารจากมันขึ้นไปผลิตครีม โดยผสมกับโปรตีนกาวจากรังไหม ทำให้เพิ่มการดูดซึมได้ดี ออกฤทธิ์ในการรักษาได้ดีมาก เราจดสิทธิบัตรยาตัวนี้แล้ว และมั่นใจว่าจะผลิตกันของคนไทยที่ทดแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ เรายืนยันมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มีการทดลองทางคลินิกทุกขั้นตอน และได้มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สูตรที่เราคิดค้นนี้เป็นสูตรเฉพาะของเราที่สามารถทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีมาก คาดว่าต้นปี 2567 จะออกวางจำหน่ายได้ แต่มีข้อแม้ว่าการทำงานทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น แต่มีอีกชนิดหนึ่งก็ผลิตสำเร็จแล้ว คือเวชสำอางที่ ดร.ปิติ เป็นผู้คิดค้น ดร.ปิติจะช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ

**ดร.ปิติ :** เป็นสเต็มแอกทิฟครับ ผลผลิตตัวนี้มาจากงานวิจัยของคณะเภสัชฯ จุฬาฯ ที่ผมทำวิจัยมาครึ่งยุคนี้ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายส่วนต้องการทำให้ตัวเองมีสภาพร่างกายที่ดี และมีสุขภาพดี โดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามล้วนเป็นสิ่งที่คุณคนไม่ปฏิเสธ จากการวิจัยของเรา เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทุกคนว่าเราผลิตของดี มีมาตรฐานสากล ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ต่อผู้ใช้ ผลผลิตตัวนี้มีผลช่วยกระตุ้นสเต็มเซลล์ได้ดีมาก ผลผลิตจากการวิจัยนี้อาจจะเป็นเสมือนจิ๊กซอว์ตัวที่หนึ่งของโครงการ Non One Health เพราะเราผลิตเวชสำอาง หรือยาจากพืชสมุนไพรของเราที่ปลูกในนานอย่างทีกล่าวไปแล้วว่า ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดจากนานมีคุณภาพดีกว่าจากแหล่งอื่นๆ เมื่อนำมาสกัดแล้วใช้ทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วพบว่ามีความปลอดภัยมาก จึงทำให้เราสามารถรับซื้อผลผลิตการเกษตรจากนานได้ในราคาที่สูงกว่าพืชจากแหล่งอื่นๆ มีคือการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรด้วย เมื่อเกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ราคาดี เขาก็มีกำลังใจผลิตสินค้าเพื่อป้อนให้เรา แล้วเขาก็รู้ว่าไม่จำเป็นต้องโค่นป่า ไม่ต้องเผาป่า ไม่ต้องทำลายป่า แต่เขาปลูกพืชคุณภาพดีในพื้นที่ที่เขาได้อยู่แล้วได้

**ดร.พรอนงค์ :** แนนอนคะ ยิ่งไปกว่านั้นคือเราพบว่าชาวบ้านและเกษตรกรที่ทำงานร่วมกับเรามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากเขาไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้ว เขายังไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี แต่ก่อนนั้นเขาขายผลผลิตได้ก็โลกรัมละ 30-50 บาท แต่เมื่อเขาผลิตสินค้าคุณภาพดีแล้วเราซื้อเขาราคาก็โลกรัมละ 80-90 บาท เขาก็พอใจและตั้งใจผลิตสินค้าดี ๆ ให้กับเรา การทำลายป่าก็ลดน้อยลงซึ่งช่วยรักษาระบบนิเวศ และรักษาป่าไม้ต้นน้ำด้วย เราเห็นว่าการทำแบบนี้ต้องใช้ความอดทน ความเข้าใจกันและกัน ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ต้องใช้ทั้งกำลังคน กำลังเงิน และกำลังสติปัญญา เราจึงภูมิใจที่โครงการนี้เป็นเสมือนโครงการต้นแบบของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และทำให้ นักวิจัยมีสารตั้งต้นการผลิตที่มีคุณภาพดี เรามั่นใจว่าโครงการดีๆ แบบนี้จะสามารถขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศได้ในอนาคตก็ต้องขอบคุณมูลนิธิสิริภรไทย โดย เค อโณ อินโนเวท มา ณ ที่นี้ด้วย

● อาจารย์ปิติครับ ช่วยขยายความเรื่องคุณภาพของพืชที่ดีจากจังหวัดน่านด้วยครับ เพราะอาจารย์บอกว่าผลผลิตจากนานดีมาก จึงทำให้งานวิจัยที่ทำออกมาเป็นตัวสินค้ามีคุณภาพดีตามไปด้วย

**ดร.ปิติ :** เรื่องนี้ผ่านใจมาก เพราะว่าจริงๆ แล้ว พืชจะสังเคราะห์สารเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ เมื่อดู



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: สุดสัปดาห์/หน้าแรก - สุดสัปดาห์

วันที่: เสาร์ 4 มีนาคม 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15282

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 210.08 Ad Value: 336,128

PRValue (x3): 1,008,384

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในฝีมือของคนไทย แล้วใครจะเชื่อมั่น



จากพื้นที่ของน่าน พบว่าลักษณะของภูมิประเทศบางอย่างค่อนข้างจะรุนแรงกว่าที่อื่น เช่น มีแสงแดดที่ค่อนข้างรุนแรงมาก มีความแล้งสูง ดินมีแร่ธาตุบางชนิดน้อย จนอาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของพืช แต่พืชก็ต้องพยายามดำรงชีวิตให้ได้ จึงต้องพยายามหาอาหารมาหล่อเลี้ยงให้เพียงพอ จึงต้องสร้างสารบางชนิดขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดของตนเอง แล้วสารเหล่านี้ ก็ถูกค้นพบว่าสามารถนำไปทำเป็นยาคุณภาพดีได้ จากการวิจัยพบว่าพื้นที่ต่างๆ ของน่านมีปริมาณสารในดินไม่เท่ากัน นี่จึงเป็นสาเหตุทำให้เราหาข้อสรุปร่วมกัน แล้วตัดสินใจตั้งศูนย์วิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในพื้นที่ต่างๆ เพื่อดูผลการเงื่อนไขที่ทำให้พืชแต่ละชนิดต้องปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตให้ได้ ซึ่งก็ทำให้ได้ผลดีในการพัฒนาตัวยาในที่สุด ขออนุญาตพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ผมวิจัยได้อีกครั้งนะครับ ตอนนี้เราผลิตเสร็จแล้ว เราผลิตเป็นซีรี่ส์เวชสำอาง เป็น คอสเมติก จำพวกสเต็มเซลล์ และแอร์โชนิค

**ดร.พรอนงค์ :** ปัจจุบันนี้ คนเราดูแลตัวเองมากขึ้น ไม่ใช่แค่ดูแลเฉพาะหน้าตาเท่านั้น แต่ดูแลทั้งตัวเลยนะ ทั้งผิวหนัง ผม เล็บ แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ทำมาจากสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งมีความเสี่ยงในการใช้ เพราะจากผมของเราสามารถดูดซึมสารเคมีได้ง่าย ดังนั้นเราจึงน่าจะลดความเสี่ยงจากสารเคมีไปใช้สารจากธรรมชาติจากสมุนไพร และจากการทดลองของเรา ก็พบว่าเราสามารถสกัดสารมีฤทธิ์จากสมุนไพรของเราได้ โดยเรามีองค์ความรู้ที่แท้จริงในการวิจัยและการผลิต ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของเราผ่านการทดลองมาแล้วจนมั่นใจในมาตรฐานและไว้ใจได้อย่างเต็มที่

● **เรียนถามท่านรองคณบดีว่า สารสกัดที่ได้จากพืชที่นำไปผลิตสเต็มเซลล์ที่ฟ เซรั่ม และโชนิค ทั้งหลายมาจากสมุนไพรอะไรบ้างครับ**

**ดร.ปิติ :** สำหรับแอร์โชนิคนั้น เราผลิตจาก

สารสกัดเข้มข้นจากดอกอัญชัน เราสกัดแบบ solvent free คือ ปราศจากตัวทำละลาย จึงปลอดภัยกับผู้ใช้ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังมีการสกัดเข้มข้นจากมะขามป้อม ผิวมะกรูด เป็นต้น แต่จริงๆ แล้วยังมีสารจะสมุนไพรรักษาอื่น ๆ อีกด้วย โดยใช้สมุนไพรรวมประมาณ 5-10 อย่างในการผลิต ข้อดีประการสำคัญของสมุนไพรรักษาจะช่วยเสริมฤทธิ์ของกันและกัน ทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น

**ดร.พรอนงค์ :** สารตัวต่างๆ ที่เสริมฤทธิ์กัน และกันนั้นจะออกฤทธิ์ไปตามแต่ละกลไกนะ ตัวอย่างเช่น การรักษาบำรุงจากผม ต้องใช้หลายกลไกช่วย ขอบอกว่าหลักการเสริมฤทธิ์ของสารต่างๆ จากสมุนไพรมันมีความมหัศจรรย์มาก ขอบอกอีกทีว่าสมุนไพรรักษาของไทยมีคุณภาพดี มีฤทธิ์ทางยาสูงมาก เมื่อเรามององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเภสัชศาสตร์ในระดับมาตรฐานสากลแล้ว ก็สามารถผลิตสินค้าคุณภาพดีจากสมุนไพรรักษาไทยได้โดยไม่ต้องนำเข้า เราควรจะต้องมาช่วยกันสนับสนุนของไทย ภูมิปัญญาไทย เพื่อให้การผลิตของเราเติบโตและเข้มแข็งสืบต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้ดีขึ้น ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของไทย และเพิ่มมูลค่าสินค้าของไทย เราต้องเชื่อมั่นในฝีมือของคนไทย ต้องช่วยกันสนับสนุนของไทย เพื่อความมั่นคงทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจของบ้านเมืองเรา

**คุณจะได้ชมรายการไลฟ์ วาไรตี้ รายการดี ที่ครบครันด้วยสาระและความรู้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14.05-14.30 น. ทางโทรทัศน์ NBT กดหมายเลข 2 และชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ไลฟ์ วาไรตี้**





# เทียวหยุดยาวสะพัด1.7หมื่นล.

## แห่ทำบุญออนไลน์'มาฆบูชา' พิษศก.ยอดขายสิ่งมงคลท่วม บีโอไอลุย200โรดโชว์ดึงลงทุน

ททท.เผยช่วงหยุดยาววันมาฆบูชาท่องเที่ยวคึกคัก คาดสะพัด 1.76 หมื่นล้าน พลน.สำรวจร้านสิ่งมงคลที่พบยอดขายวูบ เหตุพิษ ศก. คนแห่ทำบุญออนไลน์

**ต่อจากหน้า 1**  
**หยุดยาว**

### ปธ.เอสเอ็มอีชอปป.ใหม่ฟื้นศก.

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นายแสงชัย ธีรกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยถึงมุมมองธุรกิจเอสเอ็มอีและข้อเสนอแนะต่อทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ว่า สิ่งที่ยากได้ในรัฐบาลใหม่คือเปิดพื้นที่รับฟังประชาชนอย่างจริงจัง ออกแบบนโยบาย มาตรการงบประมาณ กำลังคน วิธีการ และผลลัพธ์อย่างบูรณาการทุกกระทรวง กรมร่วมกับภาคเอกชนขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ไม่ใช่โชว์ ต้องทำให้ใช้ได้ดีทั่วถึง โปร่งใสและต่อเนื่อง ทีมเศรษฐกิจต้องการผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ แก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก สร้างการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งจีดีพี เอสเอ็มอี 35% ไม่ได้ขยับมานาน เพิ่มสัดส่วนเอสเอ็มอีภาคส่งออกทั้งจำนวนและรายได้ที่มีผู้ประกอบการเพียง 21,932 ราย มูลค่า 1,093,004 ล้านบาท หรือ 13.32% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว แก้ไขปัญหากฎหมายที่เป็นอุปสรรค ปรับโครงสร้างให้เอสเอ็มอี (SME) ไปสู่กรีน เอสเอ็มอี-ซัสเทนโนเวชั่น (Green SME-Sustainnovation) เพิ่มมากขึ้นจากปีจีอีไอน์มี ดิจิทัล อีโคโนมี (BCG Economy Digital Economy) และครีเอทีฟอีโคโนมี (Creative Economy)

(อ่านต่อหน้า 7)

"คุณเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เป็นนักธุรกิจรายใหญ่ประสบความสำเร็จ เป็นเรื่องดีมีบุคลากรคุณภาพของประเทศไทยอาสาทำงานให้ประเทศเรา ต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ คนใหม่ๆ ที่มีความตั้งใจดี ความคิดดีๆ มีพลังการทำงานเข้ามาขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันต่อสถานการณ์โลก เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยการพัฒนาคนในประเทศ และบูรณาการให้มากขึ้น" นายแสงชัยกล่าว

### เซ็นทาราหวังลดภาระธุรกิจ

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเปิดเผยว่า กรณีการเลือกตั้งที่ใกล้จะเกิดขึ้นประเมินจากภาพในอดีตที่ผ่านมามองว่าไม่จะมีผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวไทย เพราะแม้มีรัฐบาลใหม่เข้ามาแต่นโยบายหลักเกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวน่าจะเน้นการท่องเที่ยวต่อไป การเลือกตั้งในฐานะคนทำธุรกิจก็คาดหวังอยากเห็นนโยบายต่อเนื่องและชัดเจน ต้นทุนด้านต่างๆ ควบคุมได้อย่างไร้บาง อาทิ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากช่วยลดภาระของผู้ประกอบการภาคธุรกิจได้จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจได้มากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะบริษัทเท่านั้น แต่มีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการต่างๆ ออกมาต่อเนื่องรวมถึงนโยบายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวผ่านการกระตุ้นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย การจัดประชุมสัมมนา ที่ผ่านมาช่วงเลือกตั้งจะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นผลดีกับธุรกิจอาหารของบริษัท ส่วนธุรกิจโรงแรมมองว่าไม่กระทบอะไร

แนะ'เที่ยวด้วยกัน5'เริ่มก.ค.

นายธีระยุทธกล่าวว่า เรากำลังจะผ่านช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือไฮซีซั่น เข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว หรือโลว์ซีซั่น ที่ผ่านมาประเมินว่ารัฐบาลกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศค่อนข้างดี โดยเฉพาะโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1-4 และเฟส 5 กำลังจะเริ่ม แต่ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างสั้นเกินไป ช่วงเวลาเริ่มเข้าพักได้ 10 มีนาคมนี้ แต่หากเริ่มช่วงโลว์ซีซั่นประมาณกรกฎาคมนี้ น่าจะดีกว่า เพราะเมษายนนี้ยังเป็นช่วงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยว คนไทยเดินทางอยู่ แต่หลังสงกรานต์ไปแล้วช่วงโลว์ซีซั่นคนไทยจะท่องเที่ยวน้อยลง ต่างชาติด้วย หากเริ่มโครงการพฤษภาคม-กรกฎาคมนี้ จะช่วยสนับสนุนการเดินทางกระจายตัวทั้งปี ไม่กระจุกตัวเดือนใดเดือนหนึ่ง แนวโน้มการเติบโตของตลาดต่างชาติเที่ยวไทยนั้นคาดว่าช่วง 5 ปีจากนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นถึง 80 ล้านคน ต้องเตรียมพร้อมรองรับเนื่อง

### เน้นต่างชาติเที่ยวคุณภาพ

นายธีระยุทธกล่าวว่า ไม่อยากให้เห็นจำนวนแต่ให้เน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพมากกว่า เพราะเมื่อจำนวนเข้ามามาก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้รับผลกระทบเพิ่ม ปัจจุบันยังมีปัจจัยหลายด้านไม่พร้อม อาทิ ถนนหนทาง รวมถึงหากมีต่างชาติเข้ามามากขึ้นก็ควรกระจายตัวอยู่ในเมืองหลัก 6-7 เมือง แต่ควรกระจายตามเมืองรองต่างๆ ด้วย

"ปัจจัยท้าทายมีผลต่อการดำเนินธุรกิจปี 2566 มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1.โรครระบาดหวังว่าจะไม่เกิดระลอกใหม่แล้ว 2.ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ยังมีความไม่แน่นอน และ 3.ภาวะเงินเฟ้อ และการทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ช่วงไตรมาส 1/2566 เป็นไฮซีซั่น จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มยุโรปและสหรัฐเข้ามาติด 5 อันดับแรก แต่ถัดจากนี้อาจจะลดตัวแต่จะมีเอเชียเข้ามาแทน อาทิ เกาหลีใต้ อินเดีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ แต่วันพำนักในไทยน้อยเทียบกับยุโรป สหรัฐ เฉลี่ยประมาณ 10 วัน หวังว่าอุปสรรคเหล่านี้จะใช้เวลาคลายตัวอย่างน้อย 1 ปี" นายธีระยุทธกล่าว

### บีโอไอออกแผนโรดโชว์ดึงลงทุน

นายณัฐม์ เทอดสิทธิ์ศักดิ์ เลขาธิการ



คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า สำหรับแผนการดึงดูดลงทุนของบีโอไอในปีงบประมาณ 2566 วางแผนจัดกิจกรรมเชิงรุกจากกลุ่มเป้าหมายกว่า 200 ครั้ง จัดคณะโรดโชว์จากส่วนกลางและสำนักงานบีโอไอ 16 แห่งทั่วโลก เพื่อเผยแพร่มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่และโอกาสลงทุนในประเทศไทย การจับมือกับกลุ่มมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น ธนาคารใหญ่ บริษัทที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรม มีนักลงทุนเป้าหมายหลัก คือ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เกาหลี อินเดีย สหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป โรดโชว์ครั้งต่อไป บีโอไอจะเดินทางไปจีน ไปเมืองเซี่ยงไฮ้ กวางโจว และเซินเจิ้น ถัดไปคือเกาหลีใต้ กลุ่มทวีปยุโรป และไต้หวัน ตามลำดับ จีนเป็นประเทศน่าสนใจ เนื่องจากมีนักลงทุนหน้าใหม่จำนวนมาก เพราะจีนเพิ่งเริ่มเข้ามาลงทุนไทยจำนวนมากเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา มีทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

## เลี้ยงดูเงินฟุ้งเป้า 5 อุตฯ

“จีนนั้นเป็นประเทศใหญ่ ยังมีบริษัทที่มีความสำคัญ และเป็นรายหลักๆ อีกเยอะมาก ยังไม่ได้เข้ามาลงทุนประเทศไทย ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่บีโอไอจะไปดึงดูดการลงทุนในไทย เน้น 5 อุตสาหกรรมมุ่งเป้า ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ บีซีจี และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นหลัก ที่ผ่านมาช่วงโควิดติดต่อกับนักลงทุนจีนทางออนไลน์อยู่แล้ว แต่ครั้งนี่จะเป็นโอกาสได้เจอต่อหน้า ไปสร้างความมั่นใจ ให้เห็นความก้าวหน้าของนโยบายการลงทุนไทยด้วย” นายณัฐมัยกล่าว

นายณัฐมัยกล่าวว่า สำหรับเรื่องเศรษฐกิจโลกกับการลงทุนนั้น จะเห็นว่าตั้งแต่มีโควิดมีความท้าทายเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการลงทุน โดยเฉพาะเรื่องซัพพลายเชนดิสรักชั่น รวมทั้งการแบ่งขั้วระหว่างประเทศอย่างโรดโชว์ กลับมองว่าปัจจัยเหล่านั้นกลับเป็นผลบวกต่อไทย ทำให้เกิดการย้ายฐานผลิตครั้งใหญ่เป้าหมายฐานที่จะมาคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคนี้ไทยโดดเด่นในสายตานักลงทุน

## ไทยเด่นโครงสร้างพื้นฐาน

นายณัฐมัยกล่าวว่า จากที่ไปโรดโชว์มาสองครั้ง ทั้งที่ญี่ปุ่นและอเมริกา นักลงทุนต่างชาติมองว่าไทยมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมได้สูงสุดในภูมิภาค ตั้งแต่ ท่าเรือ สนามบิน ถนน นิคมอุตสาหกรรม และระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า อีกปัจจัยคือ อุตสาหกรรมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ส่วนต่างๆ ในไทยมีครบวงจร ดังนั้นไทยถือว่า

มีทุกอย่างพร้อมรองรับ นักลงทุนไทยก็มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อภาคธุรกิจ และต้นทุนต่างก็ไม่สูงเกินไป ทำให้ไทยมีความโดดเด่น

นายณัฐมัยกล่าวว่า นอกจากนั้น ไทยยังเป็นเขตประเทศที่ไม่มีเรื่องความขัดแย้งกับต่างประเทศ ทำให้นักลงทุนไม่ต้องกังวลเชิงกั้น การโดนแบน หากส่งออกสินค้าจากไทย มั่นใจว่าการลงทุนปี 2566 นี้ จะไปเป้าหมายรักษาระดับการลงทุนไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม ไทยยังต้องสร้างจุดแข็งใหม่เพิ่ม เพราะประเด็นหนึ่งที่ญี่ปุ่นและอเมริกาให้ความสำคัญคือ เรื่องพลังงานสะอาด นักลงทุนต้องการมาก เป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนจะเลือกเป็นฐานลงทุนในอนาคต ส่วนช่วงรอยต่อเลือกตั้งเปลี่ยนรัฐบาลนั้น คาดว่าไม่มีผลกระทบ เนื่องจากแผนงานต่างๆ ของบีโอไอ อาทิ โรดโชว์ ยังสามารถทำได้ต่อเนื่อง แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ส่วนในปี 2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนกว่า 70 ครั้ง อาทิ สัมมนาใหญ่ บีโอไอพบผู้ประกอบการ 4 ภาค และกิจกรรม เทรน เดอะ เทรนเนอร์ จับมือกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

## เอกชนคาดส่งออกหดต่อเนื่อง

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า สถานการณ์การส่งออกปี 2566 มีโอกาสขยายตัวชะลอลง สะท้อนจากตัวเลขล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์ระบุการส่งออกเดือนมกราคมหดตัวที่ 4.5% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เป็นแนวโน้มสอดคล้องกับที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมีนาคม คาดส่งออกทั้งปีขยายตัวในกรอบ ติดลบ 1.0-0.0% เทียบกับประมาณการเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 1.0-2.0% จึงมองว่าการส่งออกปีนี้อาจโตต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกหลังตัวเลขลดลง เป็นผลจากความกังวลของประเทศไทยเรื่องเศรษฐกิจจะชะลอตัว ประเทศต่างๆ จะนำเข้าสินค้าจำเป็นและไม่ต้องการกักตุนสินค้า สอดคล้องกับไทยเป็นประเทศผู้ผลิตที่กังวล อาทิ ปลายทางประเทศผู้บริโภคไม่ต้องการจับจ่าย ต้นทุนทางการเงินขยับขึ้นจากการปรับอัตราดอกเบี้ย หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ธนาคารกลางอื่นๆ ปรับขึ้นดอกเบี้ยตาม รวมถึงประเทศไทย

“อัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยสำคัญขึ้นในภาวะความผันผวนมีมากขึ้น เอกชนอยากเห็นมาตรการดูแลเสถียรภาพ วิธีป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของผู้ประกอบการ” นายวิศิษฐ์กล่าว

## แนะใช้เงินบาทค้าขายชายแดน

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่รายกลาง มีการป้องกันดี และรายย่อยมีการช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการทดลองทำวิธีการประกันค่าเงิน (Options) และวิธีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อป้องกันความเสี่ยงเป็นมาตรการควมรือต่อเนื่อง นอกจากนี้ การป้องกันความผันผวนของค่าเงินมีวิธีการตัวช่วยอีก 2 วิธีการ ธปท.ได้เจรจากับ 4 ประเทศ และมี 4 สกุลเงินที่จะซื้อขายด้วยสกุลเงินท้องถิ่น เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของเงินเหรียญสหรัฐ และ 2.ผู้ประกอบการจะค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) ประเทศเหล่านี้ยอมรับสกุลเงินบาท หากซื้อขายสกุลเงินบาทได้จะถือว่าเป็นเรื่องปลอดภัยที่สุด หากต้นทุนเป็นเงินบาท และขายออกเป็นเงินบาทจะคำนวณต้นทุนไม่ผิดคาดไปจากที่ตั้งไว้

## เผยเคยใช้เงินบาท-จำกัดจุด

“เช่น ช่วงที่ผ่านมามีการค้าชายแดนไทยในบางประเทศใช้เงินบาท (THB) และเงินจำกัด (MMK) สกุลเงินเมียนมา ไม่มีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้น เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยด้วย” นายวิศิษฐ์กล่าว และว่า อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนมากช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าภายในประเทศสบายใจขึ้นจากค่าเงินบาทอ่อนค่าทิศทางเดียวกับประเทศคู่ค้าคู่แข่ง หากเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน ทุกประเทศที่ทำการค้าจะไม่ได้เปรียบ หรือเสียเปรียบระหว่างกันมากนัก ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ซื้อขายสะดวกขึ้น

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของไทยอยากฝากให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) พิจารณาดังผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) อยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัว และมีหลายรายมีปัญหาทางการเงิน ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวดเร็วส่งผลถึงต้นทุนผู้ประกอบการเหล่านั้นไม่สามารถสู้ต่อได้ อย่างไรก็ตาม หากปรับดอกเบี้ยแต่มีมาตรการรองรับช่วยผู้ประกอบการจะเป็นเรื่องดีที่สุดในที่สุด

## ยื่นยันบัตรคนจนทะลุ 1.74 ล้าน

นายพรชัย สุริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ



ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (บัตรคนจน) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ เวลา 16.00 น. พบว่าประชาชนตรวจสอบสิทธิแล้ว ยืนยันยืนยันตัวตนแล้ว 1.74 ล้านคน ขณะที่ผู้ไม่ได้รับสิทธิแล้วยื่นอุทธรณ์ 4.97 แสนคน กระบวนการขออุทธรณ์ 1. ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติยื่นขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม-1 พฤษภาคม 2566 (62 วัน) ดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ <https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th> หรือ <https://welfare.mof.go.th> ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน การขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมลิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการ

“ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ หรืออุทธรณ์สิทธิได้ด้วยตนเอง มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการตรวจสอบสิทธิ หรืออุทธรณ์แทนได้” นายพรชัยกล่าว

## มาตรการอีวีเข้ากรมก่อนยุบ

ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเปิดเผยว่า สำหรับแผนงานจะนำเสนอกณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนยุบสภาคือมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) จะนำเสนอก่อนการและโครงสร้างของมาตรการอีวีให้ชัดเจนก่อนการยุบสภา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กรมสรรพสามิต เป็นต้น ดำเนินงานต่อช่วงรักษาการรัฐบาล ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องนโยบายได้ จะนำเสนอการปรับปรุงแผนการระยะเวลานำเข้าอีวี สำหรับผู้ประกอบการใหม่เข้าร่วมมาตรการ ขยายเวลาการผลิตอีวีในประเทศเพื่อชดเชยการนำเข้าตามมาตรการ จะพิจารณาให้ผลิตได้ในจำนวนมากขึ้น ส่วนมาตรการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์อีวี

ก็พร้อมเสนอเข้า ครม.แล้วเช่นกัน ส่วนแหล่งเงินใช้อุดหนุนในมาตรการอีวี ของปีงบประมาณ 2566 นั้นชัดเจนแล้ว 4-5 พันล้านบาท ส่วนวงเงินของปีต่อไป จะส่งมอบให้ทีมงานของรัฐบาลใหม่

“คาดว่าคงเข้า ครม.ไม่ทันวันอังคารที่ 7 มีนาคมนี้ แต่ยืนยันว่าจะนำเสนอมาตรการอีวีก่อนยุบสภาแน่นอน” ม.ล.ชโยทิตกล่าว

## ททท.ชี้หยุดยาวสะพัด 1.7 หมื่นล.

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดยาววันมาฆบูชา 4-6 มีนาคม 2566 ททท.ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ บรรยากาศการเดินทางจะคึกคักกว่า 2 ปีที่ผ่านมา คาดการณ์รายได้หมุนเวียน 17,658 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ 2.2 ล้านคน ครั้ง สร้างรายได้หมุนเวียน 7,847.17 ล้านบาท นักท่องเที่ยวต่างชาติ 713,101 คน-ครั้ง สร้างรายได้ 9,810.93 ล้านบาท รายได้หมุนเวียนทั้งหมด แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว 15,887.13 ล้านบาท และนักท่องเที่ยวจำนวน 1,770.97 ล้านบาท โดยคนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยว 5 อันดับแรกที่สร้างรายได้ให้แก่แต่ละพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มีรายได้ 1,319.44 ล้านบาท ชลบุรี มีรายได้ 708.10 ล้านบาท เชียงใหม่ มีรายได้ 682.48 ล้านบาท ภูเก็ต มีรายได้ 418.33 ล้านบาท และกาญจนบุรี มีรายได้ 384.41 ล้านบาท สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางในช่วงวันหยุดมาฆบูชา และสร้างรายได้หมุนเวียน ได้แก่ ภูเก็ต มีรายได้ 3,958.62 ล้านบาท ชลบุรี มีรายได้ 1,587.09 ล้านบาท กรุงเทพมหานคร มีรายได้ 967.13 ล้านบาท สุราษฎร์ธานี มีรายได้ 780.25 ล้านบาท และกระบี่ มีรายได้ 715.06 ล้านบาท

## คาดไทยรายได้เพิ่มกว่า 100%

“รายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% เมื่อเทียบวันมาฆบูชาปี 2564 ช่วงหยุดวันมาฆบูชาปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวคนไทย 2.2 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 101% เมื่อเทียบช่วงหยุดวันมาฆบูชาปี 2564 รายได้หมุนเวียน 7,847.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101% เมื่อเทียบช่วงหยุดวันมาฆบูชาปี 2564 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสร้างความคึกคักให้กับบรรยากาศ

การท่องเที่ยวของไทยเพิ่มขึ้นอีก” น.ส.ฐาปนีย์กล่าว

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่โรงแรม รีสอร์ท สัดส่วน 88.85% พักบ้านญาติ เพื่อนและคนรู้จัก สัดส่วน 13.15% มีวันพักผ่อนเฉลี่ย 2.26 วัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,385.02 บาท/คน/วัน มีรายละเอียดคือ ค่าที่พักสัดส่วน 23.63% ค่าอาหารสัดส่วน 21.20% ค่าของที่ระลึกสัดส่วน 19.17% ใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 13.21% ค่าบริการท่องเที่ยว สัดส่วน 8.25% ค่าพาหนะสัดส่วน 10.44% และใช้จ่ายอื่นๆ สัดส่วน 4.1%

## ‘มาฆบูชา’ร้านสังฆภัณฑ์เจียบ

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังตรวจสอบสถานการณ์การค้าขายชุดสังฆภัณฑ์และชุดไทยธรรม ที่ร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ บริเวณหน้าวัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ และในห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาประชาชื่น สำหรับการใช้จ่ายช่วงวันมาฆบูชา วันที่ 6 มีนาคมนี้ พบว่ากำลังซื้อไม่กลับมาเท่าเดิมเหมือน 4-5 ปีก่อนหน้านี้ ปัจจัยคือภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ราคาสินค้าโดยรวมสูงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และพฤติกรรมการสั่งซื้อและการทำบุญผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น การมาซื้อตามร้านค้า หรือห้างจะน้อยลง

“จากการสอบถามร้านค้า หรือห้าง ยอมรับว่ายอดขายไม่ได้ดีขึ้น จากเดิมเคยซื้อชุดใหญ่ 5-9 ชุด ก็เหลือ 1-3 ชุด ผู้ประกอบการปรับตัว ลดขนาดชุด หรือเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ เช่น เลือกสินค้าแบบนำมาแพคแทนการจัดชุดสำเร็จเหมือนสมัยก่อน ราคาต่อชุดก็ยอมเอาขึ้นได้กำชับผู้ประกอบการชุดไทยธรรม หรือชุดสังฆภัณฑ์ ผู้ประกอบการต้องแสดงรายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดไทยธรรม หรือชุดสังฆภัณฑ์ รวมทั้งค่าภาษีที่บรรจุรายการและราคาของสินค้าต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า ห้ามฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร หากไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือขายเกินราคามีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท” นายอุดมกล่าว



# กระจุกส่งออก ม.ค.ติดลบ 4.5%

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เดือน ม.ค.66 ไทยส่งออกได้มูลค่า 20,249.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 4.5% เทียบเดือน ม.ค.65 คิดเป็นเงินบาท 700,127 ล้านบาท ลดลง 0.9% การนำเข้า 24,899.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.5% คิดเป็นเงินบาท 871,430 ล้านบาท เพิ่ม 9.4% ขาดดุลการค้า 4,649.6 ล้านดอลลาร์ หรือขาดดุล 171,303.3 ล้านบาท โดยการส่งออกที่ลดลง มาจากการลดลงของสินค้าเกษตร 2.2% สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 3.3% และสินค้าอุตสาหกรรม 5.7% และยังได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อของคู่ค้าหลายประเทศยังอยู่ในระดับสูง กดกำลังซื้อและการผลิตโลกหดตัวทำให้นำเข้าลดลง

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า ได้หารือกับเอกชนหลายกลุ่มสินค้าประเมินเหมือนกันว่า การส่งออกช่วงครึ่งแรกปี 66 จะชะลอตัวและลดลง แต่ครึ่งปีหลังจะขยายตัวดีขึ้น และยังมั่นใจว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1-2% จะยังคงใช้เป็นเป้าหมายที่จะทำให้บรรลุผล โดยจะเพิ่มกิจกรรมบุกเจาะตลาดที่มีโอกาสมากขึ้น เช่น ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ซีแอลเอ็มวี จีน

นายพูนพงษ์ หนัสนาการดีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า การนำเข้าในเดือน ม.ค.66 ที่เพิ่มขึ้น 5.5% เป็นเพราะราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 5,262 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 84% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วน 21% ของมูลค่าการนำเข้ารวมเดือน ม.ค.66

“ถ้าจะทำให้การส่งออกปี 66 โตได้ 1-2% ตามเป้าหมาย ในช่วง 8 เดือนที่เหลือของปีนี้ต้องส่งออกให้ได้เฉลี่ยเดือนละ 24,517-24,778 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่หากจะรักษาการส่งออกให้ได้เท่ากับปี 65 ที่ทำได้ 287,068 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะต้องส่งออกให้ได้เฉลี่ยที่เดือนละ 24,256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ”

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า การส่งออกเดือน ม.ค.66 ที่ลดลง ไม่น่าแปลกใจ เป็นผลต่อเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวตั้งแต่เดือน ก.ย.65 ประกอบกับคู่ค้าได้เร่งนำเข้ามาตั้งแต่กลางปี 65 เพื่อหนีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ทำให้มีสต็อกสินค้าอยู่จำนวนมาก ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยน่าจะยังส่งผลกระทบต่อเงินถึงกลางปี “ในช่วงครึ่งปีแรกยังมีปัจจัยที่ไม่รู้อีกมาก เช่น ไม่รู้ว่าจะมีเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญอย่างสหรัฐฯ จีน ยุโรป ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน สงครามรัสเซีย-ยูเครนจะเป็นอย่างไร แต่คาดว่าครึ่งปีหลังสถานการณ์ส่งออกไทยจะดีขึ้น เพราะคาดว่าคู่ค้าจะกลับมาสั่งซื้อสินค้าเพิ่มหลังจากสินค้าคงคลังที่เร่งนำเข้าตั้งแต่กลางปี 65 เริ่มหมด”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลค่าส่งออกในเดือน ม.ค.66 ที่ 20,249.5 ล้านดอลลาร์ ถือว่าต่ำสุดในรอบ 23 เดือนนับจากเดือนก.พ.64 ที่ 20,204.5 ล้านดอลลาร์ และมีอัตราติดลบที่ 4.5% ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 นับจากเดือน ต.ค.65 ที่ลบ 4.4% เดือน พ.ย.65 ลบ 6% และเดือน ธ.ค.65 ลบ 14.6% ส่วนการขาดดุลการค้า 4,649.6 ล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบ 10 ปี.